

CHỈ THỊ

HỌC TẬP ĐẠO ĐỨC VÀ TÁC PHONG CÁCH MẠNG VÀ TINH THẦN QUYẾT TÂM ĐÁNH THẮNG GIẶC MỸ XÂM LƯỢC CỦA HỒ CHỦ TỊCH

Lời giới thiệu: Vào cuối năm 1967, nhân dịp Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta được Chủ tịch đoàn Xôviết tối cao quyết định tặng thưởng Huân chương Lênin, đó cũng là thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở giai đoạn ác liệt, Ban Thường vụ Trung ương Cục miền Nam ra Chỉ thị về *Học tập đạo đức và tác phong cách mạng và tinh thần quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của Hồ Chủ tịch*. Tài liệu được bảo quản tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng, Phòng 42, Mục lục số 03, ĐVBQ số 276. *Tạp chí Lịch sử Đảng* xin trân trọng giới thiệu.

CỤC LƯU TRỮ VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 Cách mạng tháng 10, Chủ tịch đoàn Xô viết tối cao Liên Xô đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lênin cho Hồ Chủ tịch, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế đã có những cống hiến lớn lao cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, cho phong trào cách mạng và cộng sản quốc tế.

Cũng như trước đây, khi Quốc hội quyết định tặng thưởng Huân chương Sao vàng cho Hồ Chủ tịch, Người đã dành vinh dự cho đồng bào miền Nam trao tặng khi nước nhà được thống nhất. Lần này Hồ Chủ tịch đã điện cảm ơn Trung ương Đảng Xô viết tối cao Liên Xô và xin hoãn việc trao tặng Huân chương cho đến ngày vui của toàn thể dân tộc ta, ngày giải phóng miền Nam. Hồ Chủ tịch là lãnh tụ của Đảng và dân tộc ta, cống hiến của Người là sự nghiệp chung của Đảng ta, dân tộc ta, là sự kết tinh của sự sáng suốt, của ý chí kiên cường, của tinh thần

bất khuất, của tinh thần quốc tế vô sản cao cả của Đảng và nhân dân ta.

Hồ Chủ tịch đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể nước ta, vào tình hình thế giới hiện nay nên đã lãnh đạo toàn thể dân tộc ta giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và đã có những cống hiến quý báu vào phong trào cách mạng và cộng sản thế giới.

Dân tộc ta là một dân tộc có truyền thống anh hùng, được sự lãnh đạo của Đảng, của Hồ Chủ tịch đang thừa thắng xốc tới đánh những đòn sấm sét giành thắng lợi hoàn toàn. Miền Nam kiên cường bất khuất của chúng ta đang được toàn Đảng, được cả dân tộc ta, được Hồ Chủ tịch hết lòng chăm sóc và hết lòng hết sức ủng hộ để giải phóng miền Nam. Danh dự của chúng ta rất lớn, chúng ta phải phấn đấu cho xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, của dân tộc ta và của Hồ Chủ tịch.

Nhân dịp này Thường vụ Năm Trường chỉ thị cho các ngành các cấp tổ chức đợt học tập trong nội bộ Đảng, đoàn thể, bộ đội, và một đợt tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về:

1- Đạo đức cách mạng của Hồ Chủ tịch không sợ hy sinh, không ngại gian khổ, suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ta chống đế quốc, phấn đấu cho phong trào giải phóng dân tộc và cách mạng vô sản thế giới.

2- Tác phong giản dị, khiêm tốn, tinh thần cần kiệm liêm chính chí công vô tư của Hồ Chủ tịch.

3- Tăng thêm lòng tin tưởng vào sự nghiệp của Đảng, tin tưởng vào nhân dân, kiên quyết và khản trương đẩy mạnh mọi mặt hoạt động trong Đông Xuân giành những thắng lợi to lớn và tiến lên đánh bại quân thù, giành chính quyền về tay nhân dân.

Khi học tập, mỗi cấp bộ Đảng, mỗi cơ quan, mỗi đơn vị bộ đội, mọi đảng viên, mọi chiến sĩ, mọi đoàn viên thanh niên, hội viên quần chúng phải lấy đạo đức và tinh thần hy sinh đấu tranh của Hồ Chủ tịch soi rọi công tác của mình để khẳng định và tự hào về thành tích của mình đồng thời khản trương khắc phục những thiếu sót đang cản trở việc thực hiện kế hoạch Đông Xuân và hạ quyết tâm xốc lên giành những thắng lợi to lớn hơn nữa.

Cấp uỷ, đảng uỷ các cấp, ban chỉ huy các đơn vị bộ đội, cơ quan ban chấp hành đoàn thể phải chuẩn bị chu đáo để cho việc học tập được gọn và nhanh, có tác dụng thiết thực, nhằm giải quyết những vấn đề then chốt bức thiết đang cản trở việc đẩy mạnh công tác ở địa phương, cơ quan đơn vị. Kết quả của việc học tập phải được đánh giá bằng sự chuyển biến tư tưởng, bằng kế hoạch công tác, bằng tinh thần thực hiện kế hoạch đó.

Tài liệu học tập sẽ gồm 3 văn kiện do Đài giải phóng đọc chậm:

Quyết định của Xô viết tối cao Liên Xô tặng thưởng Huân chương.

Điện chào mừng Hồ Chủ tịch nhân dịp này của Chủ tịch đoàn Uỷ ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng và Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân miền Nam Việt Nam.

Việc học tập nên kết hợp với cuộc sinh hoạt gần nhất của cấp uỷ, chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể. Không mở một đợt học tập riêng và nên kết thúc trước ngày 20-12-1967.

Các cấp, các ngành phải báo cáo về Thường vụ Năm Trường.

ĐỒNG CHÍ TÔN ĐỨC THẮNG...

(Xem tiếp trang 33)

Năm nay, kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của đồng chí Tôn Đức Thắng, nhân dân cả nước đang đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta càng thấy cuộc đời cao đẹp và tấm gương trong sáng của đồng chí Tôn Đức Thắng như một lời nhắc nhở ân cần và ám áp đối với mỗi chúng ta hãy sống sao cho xứng đáng với lớp cha anh đi trước, xứng đáng với lòng mong ước của Bác Hồ và đồng chí Tôn Đức Thắng kính yêu.

Là người bạn chiến đấu, gần gũi và thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là Người chiến sĩ quốc tế có uy tín lớn, đồng chí Tôn Đức Thắng sống mãi mãi trong lòng nhân dân ta và bầu bạn thế giới. Trong lễ trao Huân chương Sao vàng đầu tiên cho đồng chí Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đồng chí Tôn Đức Thắng là một gương mẫu đạo đức cách mạng, suốt đời cần, kiệm, liêm chính; suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”. Chính từ cuộc sống và tấm gương cao đẹp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng mà sức lan tỏa về đạo đức cách mạng của Người đã có sức thu phục, đoàn kết toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu đưa cách mạng Việt Nam từ đêm nô lệ, trở thành nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và vững bước đi lên CNXH.